



ที่ ศธ ๐๔๐๐๓/๓๐๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ณ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการประเมินการดำเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ๒ ระดับ คือ ๑) บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป และมีผลการดำเนินงานโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และ ๒) ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และมีผลการดำเนินงานโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่ง ผลการประเมินการดำเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๖



ผลการประเมินการดำเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ผลการประเมิน เปรียบเทียบ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ	ผลการประเมิน เปรียบเทียบ ตัวชี้วัดของ โครงการ	สรุปผล การประเมิน
๑	สพป.เชียงใหม่ เขต ๓	บรรลุ	บรรลุ	บรรลุ

ข้อเสนอแนะ : สพท. ควรนำผลการดำเนินงานมาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น

“เรียนดี ความสุข”